




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ณ รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดนำร่องระยะที่ 1 ของโครงการ โดยพบว่า ประโยชน์ใหญ่ที่สุดคือการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นไปตามถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมระบุมีความพึงพอใจต่อนโยบาย ที่เพิ่ง เปิดมาเพียง 1 สัปดาห์ ให้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 เพราะว่าการสะดวกที่ยังไม่มีเรื่องความไม่พึงพอใจ มีเพียงปัญหา ติดขัดเล็กน้อย ซึ่งก็ต้องไปปรับแก้ ส่วนเรื่องงบประมาณสนับสนุนการเดินทางใน 4 จังหวัดนำร่องคือ 300 ล้านบาท โดยในปี 2568 เตรียมของบารองรับระยะถัดไป 2.3 แสนล้านบาท</p> <p>- นพ.ประกาศิต ชมชื่น ผอ.รพ.ชะอำ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานหลังคิกออฟบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ของ รพ. ชะอำ พบว่า ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการเพิ่มขึ้น ส่วนที่ลดภาระได้เยอะคือการส่งยา เพราะผู้ป่วยไม่ต้องรอรับที่ห้องยา ลดการ รอคอยจากประมาณครึ่งวัน เหลือ 1-2 ชั่วโมง ส่วนอนาคตห้องบัตรหรืออะไรที่เป็นเอกสารก็จะน้อยลง</p>	
<p>ชุมชนบำบัดผู้ติดยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ว่า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1.การบำบัดรักษาฟื้นฟูทางการแพทย์ 2.การบำบัดฟื้นฟูทางสังคม ซึ่งตรงนี้จะเน้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีก และสามารถอยู่ในสังคมได้ ซึ่ง สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ใช้กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการทำงาน เบื้องต้นได้คัดเลือกอำเภอเข้มแข็ง 200 แห่ง มานำร่อง ก่อนจะขยายออกไปทั่วประเทศ</p> <p>- ความคืบหน้าการจัดทำร่างประกาศกำหนดปริมาณครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ครม. เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลา แต่จะเร่งรัดให้สามารถประกาศใช้ได้เร็วที่สุด</p>	
<p>เปิดศูนย์ทางไกลเป็นของขวัญวันเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก 2567 “การแพทย์ทางไกล เพื่อพัฒนาการสมวัย ของเด็กไทยทุกคน” เปิดศูนย์ Tele consult ด้านพัฒนาการเด็กระดับชาติในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าใน พื้นที่ทางไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ได้รับการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที่ด้วย การแพทย์ทางไกลและมีระบบส่งต่อที่ดีไปใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.จังหวัด ต่อไป</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามคาดการณ์ โดยช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยยังพบสายพันธุ์ย่อยทั้ง XBB และ EG.5 ขณะที่สายพันธุ์ย่อย JN.1 กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่พบว่า มีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม พร้อมยืนยันไทยยังมียาและเวชภัณฑ์สำรอง รวมทั้งจำนวนเตียงที่ เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง จึงขอแนะนำ ปชช. เน้นการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>แนะนำดูฉลากขนมก่อนให้เด็กกิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย ปัจจุบันมีขนมที่มีลักษณะแปลกใหม่ ทั้งรสชาติ กลิ่น และมักใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ก็ล่อลวงนำเข้าไป ไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ผู้ประกอบการเลือกขนมให้บุตรหลาน เฉพาะที่มีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตหรือ ควรรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ และแนะนำบุตรหลานให้อ่านฉลากก่อนรับประทาน</p>	
<p>แนะใช้มหาหิงคุ์บรรเทาท้องอืดท้องเฟ้อในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, thejournalistclub)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย อาการที่มักเกิดกับเด็กเล็กได้บ่อย คือ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แนะนำให้ยา “ทิงเจอร์มหาหิงคุ์” ซึ่งเป็นยาใช้ภายนอก หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ควรทดสอบการแพ้ในเด็กก่อนใช้ และระวังอย่าให้เข้าตาเด็ก</p>	
<p>คำแนะนำดูแลสุขภาพเด็กในวันเด็กแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย คาดการณ์แนวโน้มวันเด็กแห่งชาติ ค่าฝุ่น PM2.5 มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับเด็ก ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันอย่างเหมาะสม พร้อมให้ตรวจเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวงานวันเด็กอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงโรค การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานจัดงานวันเด็ก สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับ และมีมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ และคุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือ รวมถึงมีการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดต่อจากแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ</p>	-
<p>ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews - ดร.นพ.สรวิชัย บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชน พร้อมทั้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และประธานได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p>	-
<p>แนะลดกินเค็มห่างโรคหลอดเลือดสมอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Amarintv - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 เผยสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยว่า ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่เราสามารถจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ คือ งดสูบบุหรี่ ลดของหวาน ลดกินเค็ม ออกกำลังกาย โดยเฉพาะเรื่องกินเค็ม เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋องสำเร็จรูป ควรเลี่ยง ส่วนผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูงควรพบแพทย์ทานยาควบคุมความดัน ควบคุมเบาหวาน</p>	-
<p>พัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ - กรุงเทพฯ ร่วมกับ 8 หน่วยงานด้านสังคมสุขภาวะ สปสช. สสส. สพฉ. สข. สวรส. สรพ. สวช. พอช. และ รพ.บ้านแพ้ว ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย แนะนำผู้บริหารแต่ละหน่วยจะเป็นอิสระได้ ต้องออกจากอึดติดองค์กรเพื่อร่วมสานพลัง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศไทย</p>	-
<p>ข้อเสนอปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, isaranews, thebetter, hfocus) - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า ตามที่กรมแพทย์แผนไทยฯ ได้เชิญภาคีรัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ภาคประชาชนได้นำเสนอและอภิปรายกันใน 11 ประเด็น ได้แก่ 1. เสนอให้มีมาตรการนิยามของการใช้กัญชาในรูปแบบสันตนาการที่เป็นรูปธรรม 2. เสนอให้เพิ่มมาตราที่ให้สิทธิของครัวเรือนในการใช้กัญชาในระบบภูมิปัญญา 3. เสนอให้กรรมการกัญชา กัญชง มีตัวแทนของภาคประชาชน 4. เสนอให้มีการเขียนนิยามใหม่เพื่อปกป้องผู้ที่ไม่ใช้กัญชาแทนนิยามสันตนาการที่กำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐบาล 5. การขออนุญาต การต่อใบอนุญาต หรือการอุทธรณ์ เสนอให้อยู่ในรอบไม่เกิน 60 วัน 6. ในกระบวนการทำกัญชาในทุกขั้นตอน จะต้องกระทำผ่านใบอนุญาต 7. มีมาตรการในการกำหนดวิธีการขาย สถานที่ขาย และกำหนดบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองจากกัญชา 8. มีมาตรการห้ามใช้กัญชาเพื่อสันตนาการ แต่นิยามสันตนาการมีปัญหา จึงเสนอให้ใช้นิยามใหม่ 9. เสนอหลักการว่า ควรปกป้องผู้ไม่ใช้กัญชาแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้ใช้กัญชา 10. เขียนอำนาจของ จนท. ให้สอดคล้องกับสถานะของกัญชา และ 11. บทกำหนดโทษมีความรุนแรงเกินไป ควรสอดคล้องกับข้อเท็จจริง - ส่วนกรณีแบนเนอร์ 'คัดค้าน พ.ร.บ.กัญชา' ที่ปรากฏในโลกโซเชียล นั้น มิได้เป็นปฏิบัติการของเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ย้ำว่าเครือข่ายฯ ต้องการ พ.ร.บ. เพราะถ้าไม่มี พ.ร.บ.กัญชาอาจถูกผลักดันไปสู่ยาเสพติดหรือการเข้าถึงที่ยากขึ้น</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผู้ช่วย ศ.ดร.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำตัวแทนกลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อยื่นหนังสือขอให้คงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมระบุธุรกิจ บุหรี่ไฟฟ้าใช้กลยุทธ์การตลาดมุ่งเป้าที่เด็ก ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นลายการ์ตูนและกล่องนม เด็กเล็กเข้าถึงง่าย ล่าสุดรายงาน พบเด็ก ป.2 สูบบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ตำรวจ ปคบ.จับกุม น.ส.ธีรดาฯ อายุ 22 ปี ขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติมออนไลน์ ออกแบบเป็นตัวการ์ตูนน่ารัก แบ่งเซตให้สะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนเยาวชน พร้อมขยายผลตรวจสอบถึงเส้นทางการขนส่งและสถานที่ลักลอบ กักตุนสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า พบเป็นโกดังย่านบางบอน กรุงเทพฯ จึงขอหมายค้นเข้าค้นสถานที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และสืบสวนขยายผลถึงผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ต่อไป</p>	